

**การทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว13/2556**

นำเสนอเมื่อ : 11 ม.ค. 2563

การทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว13/2556



สภานี้ ก.ค.ศ.

การทบทวนมติ ก.ค.ศ. " กรณีเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ๖ 13/2556 "

สวัสดิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน วันนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. มีเรื่องที่จะมานำเสนอ ซึ่งเป็นผลจากการประชุม ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ได้มีมติ **ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอในปี 2559 ซึ่ง ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติให้เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ๖ 13/2556 สามารถขอกทบทวนมติได้** โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สอบถามเข้ามาถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. ว่า **จะสามารถทบทวนมติได้อย่างไร ? และ นับเวลาที่จะยื่นขอกทบทวนได้ตั้งแต่เมื่อใด ?**



ก.ค.ศ. ได้มีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ให้เข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ๖ 13/2556 ที่ยื่นคำขอในปี 2559 สามารถขอกทบทวนมติได้ ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใด เห็นว่าผลการพิจารณาของ ก.ค.ศ. นั้น มีความคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ การขอกทบทวนมติของ ก.ค.ศ. จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับการประเมินยื่นไว้แล้วเดิม โดยผู้ขอรับการประเมินจะต้องชี้แจงในประเด็นที่เห็นว่า ก.ค.ศ. พิจารณา มีความคลาดเคลื่อนจากเอกสารหลักฐานที่ได้ยื่นเสนอไว้แล้วเดิม โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. จะแจ้งหนังสือไปยังส่วนราชการ พร้อมแบบฟอร์มในการเสนอขอกทบทวนมติ

โดยการนับระยะเวลาในการจัดทำคำขอกทบทวนพร้อมทำคำชี้แจงประกอบการพิจารณา จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่สำนักงาน ก.ค.ศ. มีหนังสือแจ้งมติไปยังส่วนราชการเป็นระยะเวลาภายใน 90 วัน

ซึ่ง ณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับรองผลการประชุม ก.ค.ศ. เพื่อแจ้งมติดังกล่าวไปยังส่วนราชการ ขอให้ผู้ที่ประสงค์ จะขอกทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณี ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติให้เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ๖ 13/2556 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เคยเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณา กับผลการพิจารณาและมติของ ก.ค.ศ. ว่ามีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ ถ้าหากคลาดเคลื่อน ให้เตรียมจัดทำคำชี้แจงพร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา ตามแบบฟอร์มที่ ก.ค.ศ. กำหนด หลังจากนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติ ก.ค.ศ. เป็นหนังสือถึงส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว

กรณีผู้ที่ได้ยื่นคำขอกทบทวนมาก่อนหน้านี้แล้ว เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ และเพื่อให้การจัดทำคำขอกทบทวนมีแนวทางและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน สำหรับคำขอกทบทวนของผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ๖ 13/2556 ที่ส่งคำขอกทบทวนเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ทราบผลการพิจารณา ให้จัดทำคำขอกทบทวนมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ๖ 13/2556 เข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยให้จัดทำคำขอกทบทวนมติตามแบบฟอร์มที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. จะแจ้งเป็นหนังสือถึงส่วนราชการให้ทราบในภายหลัง



สำนักงาน ก.ค.ศ.

ที่มา [สำนักงาน ก.ค.ศ.](#)